

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบริษัท

(1) คุณณัชชัย สันติชัยกุล

ตำแหน่งในบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการในบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	2 ปี 7 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมน เนจเมนท์ จำกัด ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพด้านทำบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กองทรัสต์	ไม่มี
การถือหุ้นใน บริษัท เอไอเอ็ม เรียด เอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดในบริษัท เอไอเอ็ม เรียดเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด	ไม่มี
การถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ AIMCG	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน ครั้งนี้	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(2) เรืออากาศโทศุกร จันทศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัท เอไอเอ็ม เรียดเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการอิสระ
อายุ สัญชาติ	53 ปี ไทย
ที่อยู่	64 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท เอไอ เอ็ม เรียดเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	2 ปี 7 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนลินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการ คาเซนอฟ เอเชีย ลิมิเตด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท พูโพรที จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กองทรัสต์	ไม่มี
การถือหุ้นใน บริษัท เอไอเอ็ม เรียด เอสเตท แมนเนจเม้นท์	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดใน บริษัท เอไอเอ็ม เรียดเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไม่มี
การถือหุ้นวอร์สต์ในกองทรัสต์ AIMCG	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน ครั้งนี้	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564